



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ /2553

21 กันยายน 2553

**“รพ.กษ.” มอบนโยบายกรมประมง 84 ปี เร่งพัฒนางานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกร ควบคู่พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวข้องอื้อทั้งฝั่งพาณิชย์และพื้นบ้าน พร้อมขยายปะการังเทียม อนุรักษ์พันธุ์ปลา ผลักดันสัตว์น้ำเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างกรมมอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 84 ว่า กรมประมง เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา การประมงทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การผลิต การอนุรักษ์ ไปจนถึงกฎหมาย-ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาให้มีศักยภาพทางการแข่งขัน และจากการที่ โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ มีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ กระแสเรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย มีการออกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยและอนามัยพืช (SPS) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรกรรมรวมทั้งสินค้าประมง ดังนั้น กรมประมง จึงต้อง เร่งเดินหน้าปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มุ่งเน้น ผลประโยชน์ประเทศชาติและเกษตรกรเป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและเอกชนให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับภารกิจที่กรมประมงต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินงาน คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง อาทิ การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด โดยควรศึกษาผลกระทบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเร่งพิจารณาแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตว์น้ำให้ชัดเจนระหว่างประมงเพื่อการพาณิชย์และประมงชายฝั่ง และบังคับใช้โดยเคร่งครัด แม้ว่าเรื่องเขตการทำประมงจะมีอยู่ในกฎหมายประมงฉบับใหม่ ซึ่งต้องรอให้กฎหมายผ่านสภา ก่อน แต่ควรทำความเข้าใจกับการดำเนินงานโดยใช้วิธีการทางบริหารด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียม เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชาวประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดชายฝั่งทะเลอื่นๆ รวมถึงเร่งผลักดันสัตว์น้ำเพื่อเป็นสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าที่มีคู่ทางการตลาดและมียุทธศาสตร์การพัฒนารองรับไว้แล้ว อาทิ กุ้งและปลานิล ซึ่งกรมประมงต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้มีความชัดเจน เพื่อเสนอขอรับงบประมาณดำเนินการ นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการในส่วนของการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยและความหลากหลายทางชีวภาพของปลา โดยดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุบาล โดยดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งใน

ด้านความรู้ เทคโนโลยี และ สร้างชาวประมงรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน และ การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยต้องมีแผนแม่บทในการศึกษาวิจัยการอพยพย้ายถิ่นของปลาตามกระแสน้ำ หรือผลกระทบต่อสัตว์น้ำธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอีกด้วย

ด้าน ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้สร้างสรรค้งานวิชาการต่างๆ ในทุกสาขาของงานด้านการประมง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตลอดจนผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กรมประมงพร้อมนำนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการเพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่ผู้นำในการผลิตสินค้าประมงที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับกิจกรรมในงานวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 84 มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยตลอดช่วงเดือนกันยายนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงทั่วประเทศ ได้เปิดให้เข้าชมฟรี ยกเว้น อควาเรียม จังหวัดระยอง ที่จะเปิดให้ชมฟรีในวันที่ 20-26 กันยายน 2553 เท่านั้น นอกจากนี้ ยัง มีการจัดงานภายในบริเวณกรมประมง บางเขน ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน อาทิ นิทรรศการความรู้ด้านการประมง การแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมอาชีพ และอุตสาหกรรมประมง การออกร้านงาน ประมงแฟร์ มหกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงราคาถูกลง ฯลฯ

-----